





**คลินิกเทคโนโลยี**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**  
CLINIC TECHNOLOGY RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON





**สารจาก ผู้อำนวยการคณบดีเทคโนโลยี**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดตั้งคณบดีเทคโนโลยีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เมื่อครั้งยังใช้ชื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 โดยเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดีจนถึงปีงบประมาณปัจจุบันนี้รวมได้ 6 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานคณบดีเทคโนโลยีซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการนำผลงานวิจัยสู่ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางผู้ทรงคุณ โดยได้รับผลสำเร็จในการลดรายจ่าย เช่นรายได้ค่าเช่าอาคารที่พักของชุมชน ผลงานในช่วงปีงบประมาณ 2548 - 2552 ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพการทำงานของคณบดีเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ดังวลีที่ตนที่ว่า "คณบดีเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้นำการให้บริการงานวิจัย บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

รองศาสตราจารย์ดวงตา เตโชพิตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**สารจาก รองผู้อำนวยการคณบดีเทคโนโลยี**

ในบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้นำการบริการทางวิชาการระดับสากลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงถือว่าบทบาทที่มีความสำคัญต่อความเป็นมหาวิทยาลัยรวมทั้งกับคณบดีเทคโนโลยีเป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลงานของคณบดีเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือและความตั้งใจของคณะทำงานของคณบดีเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์คณบดีเทคโนโลยี ทั้ง 6 ศูนย์ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ที่ประกาศความสำเร็จของการให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของชุมชน อันส่งผลถึงคุณภาพของประเทศไทย



ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรม  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร







ศาสตราจารย์ ดร. ชันตนา ชันตนา

ปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นประธานโครงการบริการ  
คลินิกเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยและภาคีเทคโนโลยี โดยมี  
อธิการบดี เป็นผู้อำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
เป็นรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเป็นศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  
จำนวน 5 ศูนย์ คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีศูนย์พระนครอุดมศึกษา ไซเบอร์ คลินิกการพยาบาล  
พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการงานในภาพรวมของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  
อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานของมหาวิทยาลัยรายงานประจำปี 2548 - 2552 ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระนครพระนครเหนือปี เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกระทรวงศึกษาธิการ  
และคลินิกเทคโนโลยีได้ทำเป็นความมั่นคง การนำของคลินิกเทคโนโลยี การบริการได้ทำบริการและบริการ  
คลินิกเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาของศูนย์ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี กิจกรรมความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ เป็นผลงานที่ทำเป็นความสำเร็จประมาณ  
2548-2552 จำนวน 63 โครงการ รวมทั้งผลงานในการรวบรวมข้อมูลคลินิกเทคโนโลยีหรือถ่ายทอด 83  
คลินิกเทคโนโลยี และเรื่องเล่าความสำเร็จ 8 โครงการ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพระนครเหนือพัฒนาผลงานวิจัยบริการ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรา ทวีพิริยะ  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพระนคร

วิสัยทัศน์

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพระนคร เป็นผู้นำการให้บริการทางวิจัย บริการวิจัย  
และถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ

1. ทำหน้าที่ให้บริการสร้างความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านกิจกรรมศาสตร์ ภายใต้งานบริการธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3. ช่วยลดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ซึ่งประโยชน์ วัตถุประสงค์ชุมชนและผู้ประกอบการ
4. ให้การอบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป บุคลากรของภาครัฐและเอกชนและผู้จัดการประกอบอาชีพในและต่างประเทศ
5. ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

การบริหารงานคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีปณิธานที่จะพัฒนาให้  
คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงถือว่า งานคลินิกเทคโนโลยี  
เป็นส่วนสำคัญของภารกิจในด้านบริการวิชาการแก่สังคมนอกเหนือจากงานอื่น ๆ

ปี 2547 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จำนวน 3 แห่ง คือ คลินิกเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีชีวเวชศาสตร์  
คลินิกเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวศาสตร์ และคลินิกเทคโนโลยีวิชาเกษตรกรรมและปศุสัตว์

ปี 2548 ได้สมัครเข้าร่วมเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และ  
คลินิกเทคโนโลยีบริการพระนคร

ปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นประธานโครงการบริการ  
คลินิกเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยและภาคีเทคโนโลยี โดยมีอธิการบดี  
ศาสตราจารย์จตุรา ทวีพิริยะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และยกเป็นศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  
จำนวน 5 ศูนย์ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานหน่วยงานในภาพรวม